



# ข่าวสาร ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๓๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

## ข่าวเด่นในฉบับ

- 👉 อบรมสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศทางปัญญา
- 👉 นศ.ภาคปกติ เริ่มทดสอบความรู้ ๓ ภาษา
- 👉 Thailand Research Symposium ๒๐๑๒
- 👉 ตักบาตรทำบุญ สู่ขวัญทะเลแก้วนิเวศ
- 👉 เตรียมพร้อมศูนย์สอบ ก.พ. ภาค ก.

## ความคืบหน้าการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ล่าสุดมีผู้สมัคร / เสนอชื่อ จำนวน ๓ ราย ผู้สนใจสมัครได้ถึง ๓๑ กรกฎาคมศกนี้

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เปิดรับสมัคร / รับเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นมา ล่าสุด (ข้อมูลวันที่ ๒๒ ก.ค.) มีผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อเพิ่มเติมอีก ๑ ราย รวมทั้งสิ้น ๓ ราย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้



หมายเลข ๑  
ผศ.ดร.ชุมพล เสมาชันต์  
(สมัคร)



หมายเลข ๒  
รศ.สุรัชย์ ขวัญเมือง  
(เสนอชื่อ ๒๓ ราย)



หมายเลข ๓  
ผศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ  
(สมัคร / เสนอชื่อ ๘ ราย)

ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์ จะสมัคร / เสนอชื่อ สามารถ ติดต่อขอรับใบสมัครหรือใบ เสนอชื่อ พร้อมแบบประวัติได้ที่ กองบริหารงานบุคคล หรือ Downlone จากเว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัย [www.psu.ac.th](http://www.psu.ac.th) ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ กอง บริหารงานบุคคล ชั้น ๒ อาคาร ที่ปวิชฎ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะประชุมเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และจะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มี คุณสมบัติต้องห้าม ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ แสดงวิสัยทัศน์ฯ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

### คณะวิทยาศาสตร์ฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศทางปัญญา

ผศ.ดร.ชุมพล เสมาชันต์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ในวันที่พุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ งานวิชาการและงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ฯ จะจัดอบรมเรื่อง “การสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศทางปัญญา” ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง IT๑๐๖ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยเชิญวิทยากรจากกรมทรัพยากรสารสนเทศทางปัญญา เป็นผู้บรรยายพิเศษ ดังนั้น จึงขอเชิญชวนคณาจารย์และผู้สนใจทุกท่าน แจ้งชื่อเข้าร่วมอบรมได้ที่ **คุณสุกัญญา สมุทรเชตร** งานวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ฯ หมายเลขภายใน ๔๑๐๐

# ขอเชิญชวนนักวิจัย และอาจารย์ที่มีความสนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Thailand Research Symposium ๒๐๑๒ ทางเว็บไซต์ ภายใน ๑๐ สิงหาคมนี้

ดร.ชนิกานต์ คุ้มนก ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา มรพส. แจ้งให้ทราบว่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้กำหนดจัดกิจกรรม Thailand Research Symposium 2012 ขึ้น ระหว่างงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๕” (Thailand Research Expo ๒๐๑๒) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๒๔ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ

จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในกลุ่มเรื่องที่น่าสนใจผ่านทาง <http://www.researchexpo.nrct.go.th> หรือ [www.nrct.go.th](http://www.nrct.go.th) ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยเมื่อลงทะเบียนผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้ลงทะเบียนสามารถจัดพิมพ์บัตรที่ระบุบาร์โค้ดประจำตัว เพื่อแสดงสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานได้ทันที โดยมีรายละเอียดดังนี้



## กิจกรรมในระหว่างงาน Thailand Research Expo ๒๐๑๒ ๒๔ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕

ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษาส่งผลงานวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาการในกิจกรรม

# THAILAND RESEARCH SYMPOSIUM 2012

### การแบ่งด้านของผลงานวิจัยที่น่าสนใจ

- ๑. ด้านธรรมาภิบาลและคอร์รัปชัน** ครอบคลุมถึง ผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งในภาคราชการ และภาคเอกชน
- ๒. ด้านการบริหารจัดการในภาวะภัยพิบัติ** ครอบคลุมถึง ผลงานวิจัยเพื่อการบริหารจัดการชุมชน องค์กร และประเทศ เมื่อเกิดภาวะภัยพิบัติ โดยเฉพาะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศภายใต้ประชาคมอาเซียน อาทิ ภัยพิบัติที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ปัญหาด้านความมั่นคง
- ๓. ด้านการเกษตร** ครอบคลุมถึง ผลงานวิจัยเพื่อสร้างรายได้เปรียบด้านการเกษตร อาทิ การลดต้นทุนการผลิต การลดการนำเข้า การแปรรูป และเพิ่มการส่งออกผลผลิตทางการเกษตร โดยการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศใน กระบวนการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรอย่างครบวงจร
- ๔. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต** ครอบคลุมถึง ผลงานวิจัยเพื่อเป็นปัจจัยซึ่งเอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมด้วยความมั่นคงปลอดภัยของมนุษย์ ความสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสมดุลระหว่างการค้าเงินวิถีชีวิตทางสังคม เศรษฐกิจ และสภาวะแวดล้อม โดยเฉพาะผลงานวิจัยด้านสาธารณสุข โรคอุบัติใหม่ สังคมผู้สูงอายุ การศึกษา โดยเชื่อมโยงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



▲ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ที่ผ่านมา หอพักทะเลแก้วนิเวศ จัดกิจกรรมโครงการ “ตักบาตรทำบุญ สู้ขวัญทะเลแก้วนิเวศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕” นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๑๕ รูป โดยมี ผศ.สมบัติ พรหมเสน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการโครงการหอพักสีขาว ภาคประชาชน นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีพลายชุมพล รองนายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลพลายชุมพล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลายชุมพล รวมทั้ง นักศึกษาหอพักทะเลแก้วนิเวศ เข้าร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรักในสถานที่พักอาศัย เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับอาคารสถานที่และผู้อยู่อาศัย และส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม ได้พักอาศัยด้วยความอุ่นใจ และอบอุ่นเสมือนอยู่บ้านหลังที่สอง พิธีทำบุญตักบาตรเป็นงานประจำปีทางพุทธศาสนาที่จัดขึ้นทุก ๆ ปี ในโอกาสนี้ หอพักทะเลแก้วนิเวศ ขออนุโมทนาบุญแก่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทำบุญครั้งนี้

## ศูนย์ IT พร้อมดำเนินการทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน ๓ รายวิชา แก่นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เริ่มทดสอบช่วงสิงหาคม - ธันวาคม ศกนี้

อาจารย์กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะทดสอบเพื่อวัดความรู้พื้นฐาน ๓ รายวิชา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๖ เป็นต้นไปนั้น สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๕ นี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้เตรียมการพร้อมที่จะดำเนินการทดสอบทั้ง ๓ รายวิชาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้นักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ ๑ และนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ (เทียบโอน)ทุกคนติดต่อขอทดสอบวิชาพื้นฐานทั้ง ๓ รายวิชา ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรพส.ส่วนทะเลแก้ว

ซึ่งช่วงเวลาสอบในแต่ละวันจะแบ่ง ๔ รอบๆ ละ ๖๐ คน คือ **รอบที่ ๑** เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น./ **รอบที่ ๒** เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๓๐ น./ **รอบที่ ๓** เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น./ **รอบที่ ๔** เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

นักศึกษาสามารถเลือกสอบวิชาใดก่อนก็ได้ โดยใช้เวลาวิชาละ ๒ ชั่วโมง รอบไหนก็ได้ โดยสามารถจอง วัน เวลา สอบล่วงหน้าได้ที่ห้องสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ทำการทดสอบในช่วงเดือนสิงหาคม - ธันวาคม ๒๕๕๕) ในกรณีที่นักศึกษาที่ไม่เข้าทดสอบหรือเข้าทดสอบไม่ครบทั้ง ๓ รายวิชา ไม่สามารถยื่นขอจบการศึกษาได้  
ดูรายละเอียดได้ที่ <http://www.psru.ac.th> หรือ สอบถามได้ที่สำนักงานศูนย์ฯ โทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๒๖-๗๒๐๐

**การสอบบรรจุข้าราชการ ก.พ. ภาค ก. ประจำปี ๒๕๕๕ เริ่มคึกคัก**  
**รองเลขาธิการ ก.พ. เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์สอบและสนามสอบพิษณุโลก**  
**มรพส. เชิญคณะกรรมการทุกคนทุกฝ่าย ประชุมใหญ่ ๒๕ ก.ค. เพื่อชี้แจงก่อนสอบ**



**รองเลขาธิการ ก.พ. เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์สอบและสนามสอบเพื่อบรรจุข้าราชการของสำนักงาน ก.พ. ที่จังหวัดพิษณุโลก** พร้อมเข้าพบผู้บริหาร มรพส. และทีมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม และเตรียมพร้อมป้องกันการทุจริตในการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ประจำปี ๒๕๕๕

**นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ รองเลขาธิการ ก.พ. พร้อมคณะ** เดินทางมายังจังหวัดพิษณุโลก เพื่อพบผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะทำงานศูนย์สอบ ก.พ.จังหวัดพิษณุโลก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยมี **รศ.สุรัชย์ ขวัญเมือง ที่ปรึกษาอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีทั้ง ๖ คณะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายช่วยอำนวยการ พร้อมด้วยทีมงาน มรพส.** ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อตรวจดูความพร้อมของศูนย์สอบฯ และชี้แจงแนวทางการดำเนินการสอบที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง ๑๒ ศูนย์สอบทั่วประเทศ พร้อมทั้งชี้แจงระเบียบต่าง ๆ เพื่อป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในวันสอบ

สำหรับศูนย์สอบจังหวัดพิษณุโลก ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ และได้มีการนัดหมายผู้แทนจากทุกสนามสอบ ๑๑ แห่งในจังหวัด ประชุมพร้อมกันในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป **ส่วนสนามสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ในวันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ท.๒๐๙** ทั้งนี้เพื่อรับฟังการชี้แจงและข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการดำเนินการสอบดังกล่าว ซึ่งทางสำนักงาน ก.พ. ได้กำชับให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบของ ก.พ.อย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน ในส่วนของข้อสอบจะเดินทางมาถึงจังหวัดพิษณุโลก ในช่วงเย็นวันที่ ๒๔ กรกฎาคม และจะมีการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทั้งนี้ **มหาวิทยาลัยฯ ได้ประกาศหยุดการเรียนการสอนในวันที่ ๒๔ และ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕** เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดห้องสอบ และเพื่อการดำเนินการสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

**เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม**  
**ที่ปรึกษา : ผศ.สมบัติ พรหมแสน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร / บรรณาธิการ : วิยะดา สุเมธเทพานันท์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์**  
**ผู้ช่วยบรรณาธิการ : จิตศรี จันทร์ยิ้มสงค์ / พิสูจน์อักษร, สำนักฯ : นิธิศ ประจักษ์ดี**